



ข้อคิดยามเช้า วันศุกร์ ที่ 15 สิงหาคม ค.ศ.2014

การหย่าร้างเป็นปัญหาที่ได้เกิดขึ้นในสังคมมานานแล้ว ในสมัยพระเยซูเจ้าปัญหานี้ได้รับการถกเถียงกันอย่างกว้างขวาง “เป็นการถูกต้องหรือไม่ที่ชายจะหย่ากับภรรยา” (มก 10:2) ชาวฟาริสีถือตามกฎหมายของโมเสสที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า “ชายใดแต่งงานกับหญิงคนหนึ่งและมีเพศสัมพันธ์กับนางแล้ว แต่ต่อมาไม่พอใจที่จะอยู่กับนางเพราะพบว่านางมีข้อบกพร่องน่าละอาย เขาจะต้องเขียนหนังสือหย่าให้นาง แล้วให้นางไปจากบ้าน ถ้านางออกจากบ้านของเขาไปแล้ว นางสามารถแต่งงานกับชายอีกคนหนึ่งได้” (ฉธบ 24:1-2) คำตอบที่พระเยซูเจ้าทรงให้อิงอยู่กับพระประสงค์ และแผนการดั้งเดิมของพระเจ้าที่ได้รับการเผย



แสดงไว้ในหนังสือปฐมกาล (เทียบ ปฐม 2:24) พระองค์ตรัสว่า “เมื่อแรกสร้างโลกนั้นพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้เป็นชายและหญิง ดังนั้นชายจะละเมิดมารดาไปผูกพันกับภรรยาของตน และชายหญิงจะเป็นเนื้อเดียวกัน ดังนี้ เขาจึงไม่เป็นสองอีกต่อไป แต่เป็นเนื้อเดียวกัน ดังนั้น สิ่งที่พระเจ้าทรงรวมกันไว้ มนุษย์อย่าแยกเลย” (มก 10:6-9) คำตอบของพระเยซูเจ้านั้นสองประเด็นสำคัญในเรื่องนี้ ประเด็นแรก พระองค์ทรงปฏิบัติต่อผู้หญิงในฐานะบุคคลคนหนึ่ง ชาวอิสราเอลมองผู้หญิงเป็นเหมือนทรัพย์สินสมบัติของผู้ชาย ซึ่งเขาสามารถใช้ได้ตามความพอใจ กฎหมายของชาวอิสราเอลให้สามีเท่านั้นที่มีสิทธิหย่าภรรยาได้ ส่วนภรรยาไม่มีสิทธิหย่าสามี แต่พระเยซูเจ้าทรงบอกว่า “ถ้าหญิงคนหนึ่งหย่ากับสามีไปแต่งงานกับอีกคนหนึ่ง ก็ทำผิดประเวณีเช่นเดียวกัน” (มก 10:12) พระองค์ทรงให้เกียรติและยอมรับผู้หญิงเป็นบุคคลตามกฎหมายและมีความเสมอภาคกับผู้ชาย ประเด็นที่สอง พระเยซูเจ้านั้นหลักศีลธรรมมากกว่าตัวบทกฎหมายที่ถูกกำหนดขึ้นเพราะใจดีอัครด่างของชาวยิว พระประสงค์ แผนการ และจุดยืนของพระเจ้า สำหรับสามีและภรรยาแล้วการหย่าร้างไม่สามารถทำได้ เราต้องยอมรับความจริงที่ว่าปัจจุบันนี้ในแทบทุกประเทศ สถาบันครอบครัวกำลังอยู่ในวิกฤตการณ์ แม้แต่ในแวดวงคาทอลิก สถิติการหย่าร้างของคู่สมรสพุ่งสูงขึ้นเรื่อย ๆ สมัยก่อนเมื่อเกิดปัญหาขึ้นในครอบครัว การหย่าร้างถือว่าเป็นทางเลือกสุดท้ายจริงๆ แต่ปัจจุบันนี้ดูเหมือนว่าการหย่าร้างเป็นทางเลือกที่อยู่ต้น ๆ การหย่าร้างจึงไม่ใช่เรื่องน่าละอายอีกต่อไป แต่ในฐานะศิษย์ของพระเยซูเจ้า ไม่มีคำว่า “การหย่าร้าง” อยู่ในพจนานุกรมของพระเจ้า พระศาสนจักรอนุญาตให้บางคนแต่งงานใหม่ได้ เฉพาะในกรณีที่ดีที่สุดันได้ว่าการแต่งงานของเขาที่ผ่านมาไม่ถูกต้องหรือเป็นโมฆะเท่านั้น เหตุผลสำคัญ คือ การแต่งงานของคริสตชน เป็นการแสดงออกแบบมนุษย์ของความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเรา ผู้ซึ่งเป็นประชากรของพระองค์ ความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเราแต่ละคนเป็นความรักแบบไร้เงื่อนไขและไม่มีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น ความรักที่สามีและภรรยาต่อกัน จึงต้องเป็นความรักแท้ที่ปราศจากเงื่อนไขและไม่มีการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นเดียวกัน แม้ว่าพวกเขาอาจต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคและปัญหามากมายในชีวิตก็ตาม

ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคน

พระสังฆราชขอแอฟ ลีโอชัย ธาตุวิสัย

ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี